

บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙
ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๒ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง และนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์

ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน คือ การอภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช (ร่างเบื้องต้น) โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมีผู้แทนของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฯ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของที่ประชุม

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

นายศุภจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการและกรรมการได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฯ โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางพรพันธุ์ บุญยรัตพันธุ์ ประธานกรรมการและกรรมการได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฯ

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน

พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร ประธานกรรมการและกรรมการได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฯ โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์ ประธานกรรมการและกรรมการ
ได้อภิปราย แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฯ

**คณะกรรมการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม
การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม**

กรรมการได้อภิปราย แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับ
ร่างรัฐธรรมนูญฯ โดยมีประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศปฏิบัติหน้าที่ต่อ

**คณะกรรมการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการและกรรมการ
ได้อภิปราย แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฯ

จากนั้น ที่ประชุมได้ลงมติให้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมด
ของสมาชิกฯ เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฯ ส่งไปยังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อ
พิจารณาต่อไป และที่ประชุมได้ลงมติให้คณะกรรมการแต่ละคณะที่ประสงค์จะเสนอ
ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฯ จัดทำเป็นเอกสารเพื่อปรับปรุง
แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ให้เสนอ
เอกสารต่อประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันศุกร์
ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๗ นาฬิกา

Signature

(นางสายทิพย์ เขาวลิตถวิล)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่
เลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

สำนักกรรมาธิการประชุมและชวเลข

กลุ่มงานรายงานการประชุม

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒

www.parliament.go.th